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Fyrirvarar fulltrúa Landssambands smábátaeigenda, Landssambands íslenskra
útvegsmanna og Sambands íslenskra kaupskipaútgerðar

Ég tel að í frumvarpinu sé ekki nægjanlega gætt að hagsmunum neytenda hafnanna og á það
sérstaklega við um aðila sem hafa byggt upp umfangsmikla og dýra aðstöðu við hafnir og eiga
ekki raunverulegan kost á öðru en kaupa þjónustu viðkomandi hafnar. Þar verður ekki um
raunverulega samkeppni að ræða heldur einokun hafnanna. Ég legg til að í frumvarpið verði tekið
upp ákvæði sem skyldi sveitarfélög til að bjóða hafnarmannvirki sem hafa verið nýtt af einum eða
fáum aðilum þeim til kaups. Jafnframt verði kveðið á um hvernig þeim sem kaupa slík mannvikri
verði, gegn gjaldi, skylt að veita öðrum aðilum aðgang að þeim eins og aðstæður leyfa.  Þá verði
ákvörðun um verðlagningu þessara mannvirkja mörkuð í lögum og í því sambandi verði m.a. litið
framhjá ríkisframlagi til þeirra. Að auki verði þátttaka kaupendanna í sameiginlegum kostnaði
skilgreind.

Ég get ekki fallist á að ráðherra skuli ætlað að hækka gjöld hafnanna áður en gjaldtakan verður
gefin frjáls.  Ég tel að þar sem ákveðið hefur verið að falla frá samræmdri gjaldskrá beri að gera
það strax við gildistöku laganna og að ekki verði um lögþvingaðar hækkanir að ræða. Verði það
hinsvegar gert er mikilvægt að þar sem ekki er þörf hækkunar verði skýrt ákveðið að gjöld verði
ekki hækkuð og að þar sem gjöldin eru of há verði þau lækkuð strax við gildistöku laganna.”


